

## ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.35 แนวน้อมอ่อนค่า รอลุ้นตัวเลขส่งออกไทยวันนี้

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 มี.ค. 2567)--นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 36.35 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปิดวันก่อนที่ระดับ 36.40 บาท/ดอลลาร์

โดยในช่วงคืนก่อนหน้า ค่าเงินบาทโดยรวมยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ sideways (แกว่งตัวในช่วง 36.30-36.40 บาท/ดอลลาร์) โดยมีจังหวะแข็งค่าขึ้นบ้าง ตามการรีบาวด์ขึ้นของราคาทองคำ ที่มาพร้อมจังหวะย่อตัวลงของเงินดอลลาร์ ก่อนที่เงินดอลลาร์จะรีบาวด์ขึ้นบ้าง และแกว่งตัวในกรอบ sideways เช่นกัน

สำหรับแนวน้อมของค่าเงินบาท ประเมินว่าโมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาทยังคงมีอยู่ และยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนอ่อนค่า ทดสอบโซนแนวต้าน 36.50 บาท/ดอลลาร์ได้

"ช่วงนี้เป็นช่วงปลายเดือน ทำให้ยังเห็นโพล์ธุรกรรมซื้อเงินดอลลาร์ อีกทั้งการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบต่อเนื่องในช่วงนี้ เป็นอีกปัจจัยที่กดดันเงินบาท ผ่านโพล์ธุรกรรมซื้อน้ำมัน" นายพูน ระบุ

วันนี้ตลาดจับตาการรายงานยอดส่งออก-นำเข้าเดือนก.พ.ของไทย เพื่อประเมินแนวน้อมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และทิศทางของดุลบัญชีเดินสะพัด โดยรายงานข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเงินบาทได้ในระยะสั้น

นายพูน มองกรอบเงินบาทวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 36.20-36.45 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 151.34 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานที่ระดับ 151.30 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0838 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานที่ระดับ 1.0819 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 36.344 บาท/ดอลลาร์

-กระทรวงพาณิชย์ จะรายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย (ส่งออก-นำเข้า-ดุลการค้า) เดือนก.พ. 67 ต้องจับตาดูว่าทิศทางการส่งออกของไทยจะยังสดใสต่อเนื่องหรือไม่ หลังจากล่าสุดการส่งออกไทยเดือนม.ค.67 ขยายตัวสูงถึง 10% (YoY) ที่มูลค่า 22,649 ล้านดอลลาร์

-ส่งออกข้าวไทยราปรืนตั้งแต่ต้นปี 3 เดือนแรกแตะ 2.5 ล้านตัน ผู้ส่งออกข้าวปัจจัยแข่งขันได้ 'ราคาใกล้เคียงคู่แข่ง-ภัยแล้ง-บาทอ่อน' จูงใจประเทศนำเข้าหันซื้อไทยอีกครั้ง จ่อปรับเป้าปี'67 จาก 7.5 ล้านตัน ขึ้นแตะ 8 ล้านตัน

-บิทคอยน์พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทะลุระดับ 70,000 ดอลลาร์ หรือมากกว่า 2,500,000 บาท ขณะที่เริ่มเข้าใกล้ปรากฏการณ์ Bitcoin Halving ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 18 เม.ย.นี้

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (25 มี.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาดูการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสำคัญ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (25 มี.ค.) โดยตลาดยังคงได้ปัจจัยบวกจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสำคัญ

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี PCE ประจำเดือนก.พ.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี PCE ทั่วไป (Headline PCE) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะเพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายปี หลังจากที่เพิ่มขึ้น 2.4% เช่นกันในเดือนม.ค. และคาดว่าดัชนี PCE พื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะเพิ่มขึ้น 2.8% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายปี หลังจากที่เพิ่มขึ้น 2.8% ในเดือนม.ค.

-รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ที่น่าสนใจสัปดาห์นี้ ได้แก่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.พ., ดัชนีราคาบ้านเดือนม.ค.จากเอสแอนด์พี/เคส-ซิลเลอร์, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค.จาก Conference Board, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2566 และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนก.พ.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้